

บทบรรณาธิการ

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ถูกกำหนดเกณฑ์และระบบการประเมินคุณภาพเพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลแก่ผู้เรียนและได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตรวจสอบได้ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาต้องมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรฐานการอุดมศึกษาครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพ และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ คือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้เน้นการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาไว้ชัดเจนว่า “ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว”

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับการศึกษา โดยการสนับสนุนให้มีการผลิตวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานดังกล่าว การพัฒนาวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ Thai- Journal Citation Index Center-TCI) และการผลิตวารสารเพื่อเผยแพร่ผลงานของบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะคือวารสารบัณฑิตศึกษา ฉบับมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งวารสารทั้งสองฉบับได้ผ่านการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2 โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แต่ต้องมีการผลิตวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์ยังได้มีการจัดให้มีการประชุมทางวิชาการเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของอาจารย์

นักวิชาการ และนักศึกษาขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการในวันมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้มีการจัดทำรายงานสืบเนื่องการนำเสนอผลงาน (Proceedings) ทำให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นไปตามมาตรฐาน เพราะมีช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน และช่วยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างสถาบันและระหว่างประเทศ

วารสารบัณฑิตศึกษา ฉบับมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 2 ปี 4 เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและสานงานต่อผู้ที่ริเริ่มวารสาร คือผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพิงพงศ์ และผู้ที่พัฒนาวารสารในช่วงต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา บุญปัญญาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ และรองศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ สุนทโรทก การผลิตวารสารจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณณลินี ยิ่งยง หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา ผู้ประสานงานและดำเนินงานทุกขั้นตอนของการผลิตวารสารคือคุณวรรณวิสาข์ พลขยัน รวมทั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารทุกท่าน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมของคณะผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์ด้วยดีเสมอมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์

บรรณาธิการ